

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๒๕/ว ๓๖๖๐



สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนรังสิต - ปทุมธานี ปท. ๑๒๐๐๐

๐๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา (ถ้ามี) ให้ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ขอให้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถสแกนดูรายละเอียดผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <http://idmcd.v24.org/> ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำหรับค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายนพนัย โพธิ์ทา ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๙๔๐ ๖๕๗๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



bit.ly/3FdBjKq

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเการำไพ จรรยา)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๕๙ ๕๖๘๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ddpmtrain1@gmail.com



ปก.ภาวสุภสวรรค์ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๙๕๙ ๕๖๘๑

ที่ มท ๐๖๒๕/ว ๓๖๖๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖๐ คนต่อรุ่น กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอความร่วมมือท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด ขอให้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถสแกนดูรายละเอียดผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <http://idmcd.v24.org/> ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำหรับค่าพาหนะเดินทางไป - กลับ และค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายพนัญ โพธิ์หา ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๙๔๐ ๖๕๗๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวเอจาร์ไพ จรรยา)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓

“เปิดหน่วยรบบกลไกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้กับสมัยและอัปเกรดศักยภาพสูง”

